

Đôi Dòng Tiểu Sử

Cha Antôn Nguyễn Văn Quyết, D. Min.



Cha Antôn Nguyễn Văn Quyết sinh tại Ninh Mỹ, Bùi Chu, Bắc Việt. Cùng với gia đình Cha di cư vào miền Nam năm 1954 và định cư tại vùng Bảo Lộc, Lâm Đồng. Cha tốt nghiệp Đại Học Đà Lạt với bằng Cử Nhân Anh Văn trước khi rời Việt Nam sang Mỹ năm 1975.

Tái định cư tại Carthage, Missouri, cùng với anh em Dòng Đồng Công, Cha học tại Southwest Missouri State University và tốt nghiệp với bằng Cao Học Anh Văn năm 1978. Sau khi nhập Giáo Phận Jackson, Mississippi, Cha học thần học tại St. Meinrad School of Theology và tốt nghiệp với bằng Cao Học Thần Học năm 1983. Cũng trong năm này Cha tốt nghiệp thêm bằng Cao Học Tôn Giáo qua chương trình liên kết giữa St. Meinrad School of Theology và Indiana University, Bloomington, Indiana. Cha thụ phong linh mục cho Giáo Phận Jackson, Mississippi, tại St. Patrick in Meridian, Mississippi, ngày 18 tháng 6 năm 1983 và được bổ nhiệm làm cha phó giáo xứ này trong 6 năm.

Trong 20 năm kế tiếp Cha phục vụ sáu giáo xứ khác. Là linh mục Việt Nam duy nhất trong Giáo Phận Jackson trong 30 năm, Đức Cha Giáo Phận đặt Cha làm tuyên úy cho người Việt Công Giáo trong Giáo Phận. Từ năm 1991 với số người Công Giáo từ các nước Mỹ Châu Latinh tăng nhanh trong Giáo Phận Cha bắt đầu phục vụ họ qua việc dâng lễ bằng tiếng Tây Ban Nha. Ngoài ra Cha còn thường xuyên giúp tinh tâm cho các dòng tu cũng như giảng cho các xứ Mỹ Việt trong Mùa Vọng cũng như Mùa Chay.

Sau 25 năm phục vụ Giáo Phận Jackson, vào năm 2008, Cha được Đức Cha Giáo Phận chấp nhận cho theo học chương trình Thần Học Mục Vụ tại Catholic Theological Union in Chicago, Illinois. Hai năm sau Cha tốt nghiệp với bằng Tiến Sĩ Mục Vụ.

Trở lại Giáo Phận Jackson năm 2010, Cha được chỉ định làm Giám Đốc Ôn Thiên Triệu cho Giáo Phận đồng thời kiêm chức Chánh Xứ của St. Mary và Christ the King Parishes. Vào năm 2013 Cha được bổ nhiệm làm Chánh Xứ Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Phêrô Tông Đồ. Sau 7 năm phục vụ Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Jackson Cha mới được chính thức về hưu để chú trọng vào Mục Vụ Linh Hưởng và Tĩnh Tâm.